



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	เม็ดมะม่วงหิมพานต์ต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลหญิง เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา แนะนำผู้ชายให้บริโภคถั่วต่างๆ ได้แก่ ถั่วอัลมอนต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วพิสตาชิโอ และเม็ดวอลนัท เนื่องจากมีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้	-	-
นานาชาติ	ชายเป็นโรคอ้วนเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่าผู้หญิง งานวิจัยครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนและอัตราการเสียชีวิตบ่งชี้ว่า ผู้ชายที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน หรือเป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet โดยคณะนักวิทยาศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย ๑๘๙ ชิ้นทั่วโลก ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเกือบ ๔ ล้านคน ซึ่งคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่และไม่มีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังมาก่อน ผลการศึกษาที่ได้บ่งชี้ว่า ผู้ชายที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน หรือเป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคไขมันฟอกตับ โดยพบว่า ผู้ชายในทวีปอเมริกาเหนือที่มีสุขภาพดีแต่น้ำหนักตัวเกิน มีความเสี่ยงราว ๒๙% ที่จะเสียชีวิตก่อนอายุ ๗๐ ปี เมื่อเทียบกับผู้ชายน้ำหนักตัวปกติที่มีอัตราเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพียง ๑๙% ส่วนผู้หญิงนั้นจะมีความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔.๖% หากเป็นโรคอ้วนระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับคนน้ำหนักตัวปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพียง ๑๑% ยังมีน้ำหนักตัวเกินมากเท่าใด ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้นเท่านั้น แต่ในทางกลับกัน คนที่มีปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ โรคอ้วนถือเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ ๒ ของคนในยุโรปและอเมริกาเหนือ รองจากการสูบบุหรี่ โดย ศ.เซอร์ ริชาร์ด เฟโต หนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุราว ๑ ใน ๔ ของการตายก่อนวัยอันควรในยุโรปและอเมริกาเหนือ	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผลวิจัยชี้ "โรคอ้วน" ทำเสี่ยงอายุสั้นลง ๑-๑๐ ปี</p> <p>คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรวม ๑๐.๖ ล้านคน จากการวิจัยใน ๓๒ ประเทศ ที่จัดทำขึ้นระหว่างปี ๒๕๑๓ - ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นการรวบรวมชุดข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนและอัตราการเสียชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้เหลือเพียง ๔ ล้านคน ที่ไม่สูบบุหรี่หรือป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ภาวะน้ำหนักเกินส่งผลให้มนุษย์มีอายุสั้นลงอย่างน้อย ๑ ปี ส่วนบุคคลที่มีภาวะอ้วนรุนแรงจะอายุสั้นลงประมาณ ๑๐ ปี ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนวัย ๗๐ ปี นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ชายที่มีภาวะอ้วนมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัย ๗๐ ปี มากกว่าคนทั่วไปถึงร้อยละ ๑๐ จุด ๕ ขณะที่ผู้หญิงซึ่งมีภาวะอ้วนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๓ จุด ๖ เท่านั้น สถิติจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ใหญ่ทั่วโลกมากกว่า ๑,๙๐๐ ล้านคน มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน และในจำนวนนี้มากกว่า ๖๐๐ ล้านคนมีภาวะโรคอ้วน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งและภาวะหัวใจวาย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เจ้าชายแฮร์รีลงทุนตรวจหาเชื้อเอชไอวี เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาโรคเอดส์</p> <p>เจ้าชายแฮร์รีแห่งราชวงศ์อังกฤษ เสด็จไปยังศูนย์สุขภาพทางเพศถนนเบอร์เรลลินในกรุงลอนดอน เพื่อให้แพทย์ตรวจพระโลหิตหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งผลการตรวจออกมาเป็นลบคือไม่ติดเชื้อ มีการถ่ายทอดสดการตรวจพระโลหิตดังกล่าวทางหน้าเฟซบุ๊ก The Royal Family ของราชวงศ์อังกฤษด้วย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักว่า การตรวจหาเชื้อเอชไอวีนั้นทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยเจ้าชายแฮร์รีตรัสว่า มีพระประสงค์จะทรงงานเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในสหราชอาณาจักรซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ และในสัปดาห์หน้าจะทรงร่วมเป็นองค์ปาฐกที่งานประชุมเอดส์โลก ที่เมืองเดอร์บันในแอฟริกาใต้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>หวั่นเอฟพีไอเก็บข้อมูลสแกนผ่านตาละเมิดสิทธิส่วนบุคคล</p> <p>เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี The Verge รายงานว่า โครงการทดลองสแกนเก็บข้อมูลผ่านตา ซึ่งดำเนินการโดยเอฟพีไอ ได้สะสมข้อมูลการสแกนผ่านตาจากผู้ที่ถูกจับกุมในหลายมลรัฐได้ถึง ๔๓๐,๐๐๐ รายการแล้ว ซึ่งน่าตกใจว่าโครงการทดลองเบื้องต้นขนาดเล็ก กลับขยายขอบเขตกว้างขวางจนกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยไม่ได้มีการแจ้งเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน และสุ่มเสี่ยงจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ เอฟพีไอทดลองเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบระบุตัวลักษณะส่วนบุคคลด้วยการสแกนผ่านตาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยใช้ภาพความละเอียดสูงของส่วนที่แสดงสีนัยน์ตาในแต่ละบุคคล ซึ่งจะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับลายนิ้วมือ ทำให้กลุ่มรณรงค์เพื่อเสรีภาพพลเมืองอเมริกันแสดงความกังวลถึงความเป็นส่วนตัวและการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เอฟพีไอแถลงว่า หากโครงการดังกล่าวเป็นผลสำเร็จ จะช่วยให้ติดตามตัวอาชญากรได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ทั้งสามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดซ้ำซ้อน รวมทั้งคนร้ายที่ปิดบังตัวตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ผู้นำฝรั่งเศสแถลงเหตุรถบรรทุกพุ่งชนกลุ่มคนในเมืองนีซ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๗๗ ราย เป็นการก่อการร้าย พร้อมต่อเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินอีก ๓ เดือน</p> <p>เกิดเหตุรถบรรทุกพุ่งชนกลุ่มคนบริเวณถนนเดส์ ซ็องเกลส์ ในเมืองนีซ ทางใต้ของฝรั่งเศส ช่วงค่ำวันที่ ๑๔ ก.ค. ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ ๗๗ ราย และผู้บาดเจ็บอีกราว ๕๐ ราย แต่คาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิต และเมื่อตรวจค้นภายในรถพบว่ามียานและระเบิดมือจำนวนหนึ่งด้วย รถบรรทุกคันก่อเหตุแล่นมาด้วยความเร็วสูง และพุ่งเข้าใส่กลุ่มคนที่กำลังเดินกลับจากงานแสดงพลุฉลองวันชาติฝรั่งเศส โดยรถยังแล่นต่อไปอีกราว ๒ กม. ทำให้ผู้ถูกชนล้มลงไปบนถนน และกลุ่มคนอื่น ๆ วิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุกันอย่างซุกซม ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานด้วยว่ามีผู้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดหลังเกิดเหตุรถบรรทุกพุ่งชนคน แต่ยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนใดยืนยันข้อเท็จจริง</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>หมอปิยะสกล ย้ำไม่ล้มบัตรทองซีฟองเป็นสิทธิ์-ยันมติบอร์ดถูกกฎหมาย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมต.สธ. กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิบดีรองเลขาธิการ สปสช.เตรียมฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ให้เพิกถอนมติบอร์ด สปสช. ว่า จากกระแสที่ว่ามติบอร์ด สปสช.ไม่รับรอง นพ.ประทีปเป็นเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ เพื่อพยายามจะล้มระบบบัตรทองนั้น การที่ไม่เลือกบุคคลหนึ่งเพื่อมาดำรงตำแหน่งจะทำให้ระบบล่มได้เลยหรือไม่ ระบบนี้เป็นของประชาชน ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ไปล้มได้ ที่ผ่านมากการประสานงานกันระหว่าง สธ.กับ สปสช.ไม่ได้ลดลง งานมุ่งสู่ประชาชน ไม่ได้มีความเสียหาย แต่การสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ต่างหากเป็นปัญหา การลงมติไม่มีการสร้างสถานการณ์ คณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วน ทั้งวิชาชีพ กระทรวงต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เอ็นจีโอ ต้องให้เกียรติการลงคะแนนเสียงของทุกคน ผลที่ออกมาต้องมีทั้งผู้ที่ถูกใจและไม่ถูกใจ มีกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นประเด็นทางการเมือง การที่ นพ.ประทีปออกมายืนยันยังเป็นการตอกย้ำทางการเมือง ทั้งนี้ ขอให้มีการเข้ามาพูดคุยกัน อย่าให้เกิดเป็นความขัดแย้ง คิดว่าทุกฝ่ายมีแนวทางเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นหลัก</p>	-	-
ประเทศ	<p>สนับสนุนคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ศิริพร กัญชนะ อธิบดีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑ และ ๒ และ นพ.สมัย ศิริทองถาวร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ ร่วมพิธีส่งมอบคู่มือและอุปกรณ์สำหรับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยส่งมอบให้กับ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์สุขภาพจิต และศูนย์อนามัย ในเขตสุขภาพที่ ๑ และ ๒ รวม ๑๗ แห่ง พร้อมวางแผนระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เปิดสถิติพระสงฆ์ไทยป่วย ๕ โรค จากอาหาร-วอนคนไทยถวายถูกหลักโภชนาการ</p> <p>พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ แพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๘ พบพระสงฆ์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ใน ๕ กลุ่มโรคสำคัญ คือ ๑.โรคเมตาบอลิซึมและไขมันในเลือดผิดปกติ ๒.โรคความดันโลหิตสูง ๓.โรคเบาหวาน ๔.โรคไตวายและไตล้มเหลว และ ๕.โรคข้อเข่าเสื่อม นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าสาเหตุของอาการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ในช่วง ๑๐ ที่ผ่านมา ร้อยละ ๙๐ มาจากอาหาร โดยเฉพาะอาหารชุดยอดนิยม เช่น แกงเขียวหวาน พะโล้ ผัดกะเพรา ของทอดรสจัด รวมถึงน้ำปานะที่มีรสหวาน อย่างกาแฟกระป๋อง ชาเขียว เครื่องดื่มชูกำลัง เสี่ยงต่อการอาหารโรคอ้วน โรคเบาหวาน ถึงร้อยละ ๔๕ ซึ่งจะกลายเป็นโรคเรื้อรังที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในภายหลัง และยังพบภาวะเสี่ยงกระดูกพรุน เนื่องจากพระสงฆ์จำนวนมากมีแคลเซียมต่ำกว่าคนปกติ ๘-๑๐ เท่า ฉะนั้น การถวายอาหารแด่พระสงฆ์ช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ประชาชนต้องตระหนักถึงหลักโภชนาการอาหารที่จะทำบุญใส่บาตร ควรหลีกเลี่ยงอาหารทอด รสจัด ไขมันสูง และเน้นคาร์โบไฮเดรตจากข้าวกล้อง หรือข้าวกล้องผสมข้าวขาว โปรตีนจากเนื้อปลา ไข่ กุ้ง และผักในสัดส่วนที่เหมาะสม และควรถวายน้ำปานะประเภทนมกล่องเพื่อเสริมแคลเซียม ตามคำแนะนำของโครงการ "เข้าพรรษานี้...ตักบาตรตาม (สุขภาพ) พระ"</p>	-	-
ประเทศ	<p>อันตรายจากปลาปักเป้าน้ำจืด</p> <p>น.ส.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวหลังพบผู้เสียชีวิตจากการนำปลาปักเป้าไปรับประทาน ว่า สารพิษที่พบในปลาปักเป้าน้ำจืดจะเป็นกลุ่มพิษอัมพาต ทำให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศการกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้า และจำหน่ายปลาปักเป้าทุกชนิด และอาหาร ที่มีเนื้อปลาปักเป้าเป็นส่วนผสมอาหาร ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี และปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐- ๒๐,๐๐๐ บาท</p>	-	-






ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.จับมือ สปสช. ทำแนวทางจัดสรรงบประมาณของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี ๒๕๖๐ ไม่แตกต่างปี ๒๕๕๙ เพิ่มความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่าในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๖๕,๗๗๓.๐๑ ล้านบาท ประกอบไปด้วยกองทุนเหมาจ่ายรายหัว และกองทุนนอกเหมาจ่ายรายหัว โดยจัดสรรเป็นกองทุนนอกเหมาจ่ายรายหัว ๕ กองทุน ได้แก่ ๑.บริการผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ๓,๑๒๒.๔๐ ล้านบาท ๒.บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ๓,๕๒๙.๒๓ ล้านบาท ๓.บริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง ๙๖๐.๔๐ ล้านบาท ๔.ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่กั้นดาร เสี่ยงภัยและ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑,๔๙๐.๒๘ ล้านบาท และ ๕.ค่าบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ๙๐๐ ล้านบาท “ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ได้มีการจัดงบประมาณสนับสนุน ระบบบริการปฐมภูมิ(Primary Care Clusters)เพื่อบริการประชาชนที่เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างจำกัด เพื่อลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัด ให้เกิดบริการทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยเน้นรักษาโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อน และการดูแลแบบองค์รวมโดยบูรณาการทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</p>	-	-
ประเทศ	<p>“รพ.จุฬาลงกรณ์” ผ่าตัดแก้ไขจอตาลอกหลุดให้ผู้ป่วยยากไร้ฟรี ๘๔ ราย เฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย” โดยฝ่ายจักษุวิทยาได้เปิดโครงการผ่าตัดแก้ไขจอตาลอกหลุด ให้บริการแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้จำนวน ๘๔ ราย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็น และเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะขอรับบริการโครงการผ่าตัดแก้ไขจอตาลอกหลุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>แก่วิกฤติ "เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ"</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ไทยเผชิญปัญหาประชากรไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า "เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ" มีสาเหตุมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คนเป็นโสดมากขึ้น แต่งงานกันน้อยลง แต่งงานช้าลง รวมไปถึงสวัสดิการที่ไม่เอื้อต่อการมีบุตร เป็นต้น ก. สธ. จึงร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยตั้งเป้าว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมต้องไม่ต่ำกว่า ๑.๖ มีการวางแผนการตั้งครุฑ์ ลดอัตราการตาย มารดาและทารกแรกเกิดเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยสูงที่สุดมีส่วน เป็นต้น โดยจะมีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ตั้งครุฑ์ คลอดและหลังคลอด นอกจากนี้จะเดินหน้าเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเอื้อให้คู่สมรสตัดสินใจมีบุตรและเลี้ยงดูบุตร ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีก่อน ก.ย.นี้.</p>	-	-
ประเทศ	<p>ด่วนที่สุด!! สาธารณสุขชี้แล้ว ยาลดความอ้วน โซสลิม มีสารอันตราย</p> <p>ในเว็บไซต์ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ ในระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้เผยแพร่ ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์ ยาลดความอ้วน โซสลิม (Seoul Slim) เลขจดทะเบียน ๑๒-๒-๐๐๑๒๙-๑-๐๑๗๓ โดยมีบริษัท Korean B Laboratories Co.Ltd. Korean เป็นบริษัทผู้ผลิต โดนมียาบรรจุนในแคปซูลสีขาว ๓๐ เม็ด ใน ๑ แผง และที่สำคัญ ในรายงานที่เผยแพร่ นั้นยังระบุ ตัวหนังสือสีแดงด้วยว่า ยาลดความอ้วน โซสลิม นี้มีสารไซบูทรามิน (Sibutramine) ปนอยู่ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตัวยาที่ไม่ปลอดภัย</p>		





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>แชร์ข่าวปลอม "หัวกุ้งฝิ่งหัวเขี้ยวไอซ์"</p> <p>โลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่า เป็นของ สสจ.ชลบุรี ถึง ผอ.รพ. ชลบุรี ผอ.รพ.บางละมุง ผอ. รพ.ชุมชนทุกแห่ง และ สสอ. เรื่องขอความร่วมมือเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ระบุว่า สำนักปลัด ก.สธ.ได้รับแจ้งว่ามีเว็บไซต์ใช้ภาพบางส่วน ของเว็บไซต์ ก.สธ. เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ว่า "เตือนภัย พบหัวกุ้งฝิ่งหัวเขี้ยวไอซ์ เด็ก น.ร.ดับ ๒ เผยระบาด ๓ จังหวัด อันตราย เตือนภัยผู้บริโภคจากกระทรวง สาธารณสุข เกี่ยวกับการรับประทานอาหารทะเลประเภทกุ้ง.." จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ได้มอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นผู้ไม่หวังดีที่มีการใช้เซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ คาดว่าน่าจะเป็นการทำประเด็นให้คน สนใจเข้าไปดูเพื่อหวังประโยชน์จากยอดคลิก และได้มอบให้ อย. ตรวจสอบข้อมูลที่กล่าวถึง เพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.เตือนผมร่วงเกินวันละ๕๐เส้นสัญญาณผิดปกติรีบปรึกษาแพทย์</p> <p>นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โดยปกติผมของคนเรามีประมาณ ๘๐,๐๐๐-๑,๒๐๐,๐๐๐ เส้น นกยาวขึ้นประมาณวันละ ๐.๓๕ มิลลิเมตรและมีอายุนาน ๒-๖ ปี ซึ่งปกติจะมีผมร่วงเป็นประจำทุกวัน แต่ไม่เกินวันละ ๓๐-๕๐ เส้น ดังนั้น ผมร่วงผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุๆ เช่น ผมร่วงจาก กรรมพันธุ์ พบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ชายมากกว่า เนื่องจากรากผมมีความไวต่อฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย ทำให้เส้นผมมีอายุสั้นกว่าปกติและเส้นผมที่เกิดใหม่มีขนาดเล็กและบางลง ส่วนมากจะเป็นบริเวณกลางศีรษะและหน้าผากเริ่มสังเกตได้เมื่อมีอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ส่วนผู้หญิงมักแสดงอาการหลังวัยหมดประจำเดือน ผมร่วงเนื่องจากผมหยุดเจริญชั่วคราว ในแต่ละวันจะมีเส้นผมประมาณ ๑๐-๑๕% ที่หยุดเจริญและหลุดร่วงไป แต่ในบางภาวะเส้นผมที่กำลังเจริญอาจหยุดการเจริญในทันที ทำให้มีเส้นผมเสื่อมและหลุดร่วงเพิ่มจำนวนมากกว่าปกติ อาการผมร่วงอาจหายเองได้ แต่หากอาการ ยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุของโรค และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>นายบุญนัฐ เลาหะทองทิพย์ รอง ผอ.สคร.๓ เดือนระวังโรคมือเท้าปากแพร่ระบาด จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ นครสวรรค์ ๕๕๐ ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แนะนำผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กหมั่นล้างมือก่อนทานอาหาร ศูนย์เด็กเล็กต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลอย่างเคร่งครัด โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา รวมถึงครูที่เลี้ยงต้องมีความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจจะปิปลอมในตลาดไท</p> <p>นายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานด้านสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าประเภทกะปิที่อาคารพาณิชย์ ด้านหลังตลาดไท ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลังร้าน พบสินค้าประเภทกะปิบรรจุใส่ปี๊บไว้จำนวนมาก โดยได้สอบถามถึงกะปิยี่ห้อที่ถูกร้องเรียน และกะปิชนิดอื่นๆ ซึ่งทางร้านมีจำหน่าย เพื่อนำมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกะปิด้วยวิธีการเบื้องต้น โดยการใช้น้ำละลายเนื้อกะปิซึ่งพบว่ากะปิที่อยู่ในปี๊บไม่แตกตัว และไม่ละลายกับน้ำ พร้อมทั้งพบสีเจือปนอยู่ด้วย ซึ่งเบื้องต้นได้มีการนำเนื้อกะปิบางส่วนนำไปตรวจสอบหาสารเจือปนภายในเนื้อกะปิที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประมาณ ๑ สัปดาห์ ด้านนายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า หากผลตรวจสอบ พบสิ่งที่เป็นอันตราย ก็จะมีการดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนตาม พ.ร.บ.อาหารและยาต่อไป ผাগเตือนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อสินค้าในราคาส่งมาจากตลาดส่งใหญ่ๆ แล้วนำผลิตภัณฑ์มาแบ่งขาย ถือว่ามีความผิด ส่วนผู้ประกอบการค้าส่งสินค้าต่างๆ ควรตรวจสอบที่มาที่ไปของสินค้าอย่างละเอียดว่ามีฉลากถูกต้องและมีเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องหรือไม่ มิเช่นนั้นก็ต้องมีความผิดเช่นกัน และในส่วนผู้บริโภคก็ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีฉลากบอกรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	ร้องเรียน รพ.นครปฐม เพจกระทรวงสาธารณสุข -ผู้ใช้นามว่า Ploy Paweena ร้องเรียนการบริการของรพ.นครปฐม ทั้งแพทย์และพยาบาล ระบุว่า ผู้สูงอายุไปตรวจตา ตั้งแต่ ๖ โมง เมื่อถึงคิวตรวจแพทย์ไล่ให้ไปตรวจหู แต่เมื่อไปแล้วกลับไม่ได้รักษา บอกว่าปิดทำการแล้ว ขอให้ ปรับปรุงบริการด้วย	-	-
ภูมิภาค	ตรวจสอบเนื้อไก่ เพจกระทรวงสาธารณสุข -ผู้ใช้นามว่า ชฎาพร ชุ่มชื่น โพสต์ถามว่า ซื้อไก่สดมาจากตลาดนัดแถวบ้านที่จังหวัดชุมพร นำมาประกอบอาหาร คนในบ้านทานเข้าไปท้องร่วงอย่างรุนแรง วันต่อไปนำไปประกอบอาหารอีก ทานไปก็ท้องร่วงเช่นเดิมติดต่อกัน ๓ วัน จึงลองเอาเนื้อไก่ไปวางในที่แมลงวันชุกชุม พบว่าไม่มีแมลงวันตอม และบางตัวที่ตอมก็ตายอยู่บนเนื้อไก่ ได้นำเนื้อไก่ ไปให้รพ.ช่วยตรวจสอบปนเปื้อน แต่แจ้งว่าไม่มีอุปกรณ์และน้ำยาทดสอบถามกับสาธารณสุขจังหวัด แจ้งว่าไม่มี อุปกรณ์เช่นกัน จึงปรึกษาว่าจะนำชิ้นเนื้อไปตรวจที่ไหนได้	-	-
ภูมิภาค	สร.เมืองปทุมธานีร้อง ปคบ.เอาผิดผู้ค้าตลาดสี่มุมเมืองใส่สารบอแรกซ์ในเนื้อหมู พ.ต.ท.อภิชัยเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งจากประชาชนจึงเดินทางไปเก็บตัวอย่างเนื้อหมูในตลาดสี่มุมเมืองซึ่งมีทั้งหมดประมาณ ๓๐ กว่าร้าน และทำการตรวจพิสูจน์ พบว่ามีสารบอแรกซ์ปนเปื้อนในเนื้อหมู เบื้องต้นพบว่า มี ๓ ร้านที่จะต้องถูกดำเนินคดี ส่วนอีก ๒๒ ร้านรอผลตรวจพิสูจน์จากวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ว่ามีสารบอแรกซ์ผสมอยู่ในเนื้อหมูหรือไม่ ถ้าพบว่ามีก็จะถูกดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีโทษอัตราจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ร้องสธ.กระบี่ตรวจสิ่งแปลกปลอมในปลากระป๋อง</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมคล้ายซากกิ้งกือ ลักษณะเป็นแว่นกลมๆเรียงต่อกันประมาณ๑๐ท่อน ขนาดเท่าหัวไม้ขีด หลังพบบรรจุอยู่ในปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง ขณะชาวบ้านกำลังเทปลาออกจากกระป๋องมาประกอบอาหาร จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่สามารถระบุถึงสิ่งแปลกปลอมได้อย่างแน่ชัด จึงประสานโรง งานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวในจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างปลากระป๋องจากร้านขายของชำในหมู่บ้านช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อยืนยันความชัดเจนต่อไป</p>	-	-
จังหวัด	<p>เครือข่ายTO BE NUMBER ONE พิจิตร เข้มแข็งจับมือกันเข้าชิงการประกวดระดับประเทศ</p>  <p>เครือข่ายTO BE NUMBER ONE พิจิตร เข้มแข็งจับมือกันเข้าชิงการประกวดระดับประเทศ</p> 	-	<p> <input type="radio"/> ชอบ <input type="radio"/> ทราบ <input type="radio"/> ชอบบ <input type="radio"/> ลงนัด <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ประสาน </p> <p><i>(Handwritten signature and initials)</i></p>

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

